

Số: 16/BC-HĐND

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, các thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố có Báo cáo số 239/BC-UBND ngày 03/7/2024 về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố và các Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ hằng tháng năm 2024 và Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 04/7/2024 về kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Qua giám sát, Thường trực HĐND thành phố báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, cam kết chất vấn của HĐND thành phố, các thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Về thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố

- Ngày 14/12/2023, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 114/NQ-HĐND của về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, theo đó, giao UBND thành phố chỉ đạo các ngành, địa phương có giải pháp triển khai thực hiện 97 nội dung, vấn đề. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện, như: Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và chủ đề năm 2024 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”; qua đó, đã thể hiện được trách nhiệm của UBND thành phố quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

- Qua giám sát, Thường trực HĐND nhận thấy, UBND thành phố đã chỉ đạo, phân công cụ thể, chi tiết đối với các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai, thực hiện, quy định chặt chẽ chế độ báo cáo định kỳ để kịp thời rà soát, có ý kiến chỉ đạo nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp, huy động nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hiện nay các ngành, địa phương đã triển khai thực hiện, hoàn thành 59/97 nội dung, vấn đề (đạt tỷ lệ 60,83%); đang triển khai 38/97 nội dung, vấn đề (chiếm tỷ lệ 39,17%).

2. Về thực hiện Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn

- Sau Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chủ tọa Kỳ họp thứ 15 ban hành Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 28/12/2023 về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn; theo đó, giao UBND thành phố thực hiện 33 nhiệm vụ (13 nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành và 20 nhiệm vụ thường xuyên hoặc không có thời hạn), trên cơ sở đó, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 582/UBND-ĐTĐT ngày 29/01/2024 giao nhiệm vụ cụ thể cho Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tập trung hoàn thành các nội dung, công việc có thời hạn.

- Qua giám sát, Thường trực HĐND thành phố nhận thấy, đến nay hầu hết các nhiệm vụ cơ bản được triển khai thực hiện theo yêu cầu; đối với 13 nhiệm vụ có thời hạn, các sở, ngành, địa phương đã triển khai hoàn thành 07/13 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 53,8%), còn 06/13 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (chiếm tỷ lệ 46,2%).

3. Về thực hiện thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố

- Thường trực HĐND thành phố tổ chức các phiên họp thường kỳ hàng tháng với UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đơn vị liên quan theo quy định nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời giám sát, đôn đốc UBND thành phố và các ngành chức năng liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh. Sau mỗi phiên họp, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành các Thông báo kết luận làm cơ sở triển khai thực hiện; theo đó, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện 55 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm.

- Đến nay, UBND thành phố và các ngành, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện và hoàn thành 25/55 nội dung, vấn đề (đạt tỷ lệ 45,46%); các nội dung đã được UBND thành phố chỉ đạo giải quyết cơ bản đáp ứng theo yêu cầu đề ra; còn lại 30/55 nội dung, vấn đề chưa hoàn thành và đang tiếp tục triển khai thực hiện (chiếm tỷ lệ 30,98%).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

- Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND thành phố tiếp tục đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong công tác giám sát, phát huy tốt vai trò, chức năng giám sát, quyết định của Thường trực HĐND thành phố được quy định tại Điều 104 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiếp tục mở rộng phạm vi và đối tượng giám sát, công tác giám sát thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, đi vào trọng tâm. Chủ động phân công, điều phối, tăng cường trách nhiệm các Ban của HĐND thành phố, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố trong công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, các Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố. Sự phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND thành phố với các cơ quan liên quan ngày càng được chú trọng và tăng cường. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phát huy hiệu quả vai trò giám sát, kịp thời phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thành phố trong việc giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, các thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố. Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố ngày càng nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng hoạt động, tăng cường công tác giám sát những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa bàn theo dõi, phụ trách.

- UBND thành phố đã quyết liệt trong chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại các Kỳ họp HĐND thành phố, các thông báo kết luận tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng. Đến nay, về cơ bản các nội dung, công việc đã được triển khai thực hiện. Đối với một số nội dung, công việc có tính chất phức tạp hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố để kịp thời xem xét theo thẩm quyền. Chủ động đề xuất Thường trực HĐND thành phố tổ chức các phiên họp thường kỳ, các Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố để kịp thời cho ý kiến, thông qua các chủ trương, chính sách theo thẩm quyền làm cơ sở để triển khai thực hiện.

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại các Kỳ họp HĐND thành phố, các thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cụ thể như:

- Hiệu quả giám sát ở một số lĩnh vực có lúc chưa cao; một số nội dung trong Nghị quyết của HĐND thành phố, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn,

thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố chưa được giám sát, đôn đốc quyết liệt.

- Một số sở, ngành, địa phương chưa chủ động trong báo cáo, đề xuất xử lý những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; một số nội dung, vấn đề chưa hoàn thành theo tiến độ, kế hoạch đề ra, cụ thể như:

+ Lập và phê duyệt quy hoạch các phân khu đô thị trong năm 2023, tạo điều kiện thúc đẩy xúc tiến đầu tư và triển khai dự án; giải quyết việc hỗ trợ 30% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp đang ký hợp đồng thuê lại đất của các công ty khai thác hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

+ Hoàn thành các thủ tục liên quan để đưa Cụm công nghiệp Cẩm Lệ vào khai thác; thẩm định các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; Triển khai các thủ tục di dời Nhà máy Thuốc lá Đà Nẵng để bàn giao mặt bằng triển khai xây dựng Trường THPT Hòa Vang cơ sở 2.

+ Thực hiện thí điểm mô hình “trường học tự chủ” tại các cấp học, bậc học; hoàn thành Đề án cho thuê vị trí, trụ quảng cáo ngoài trời; hoàn thành thủ tục xây dựng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố...

- Các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác đảm bảo thuốc, vật tư y tế; đề xuất phương án xử lý chung, mang tính tổng thể đối với các trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp; xây dựng phương án quản lý, vận hành, khai thác Công viên phần mềm số 2 để đảm bảo đưa các dự án đi vào hoạt động; mua sắm trang thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; tội phạm công nghệ cao... còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn của thành phố và nguyện vọng của cử tri.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, các thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung một số giải pháp trong thời gian đến:

1. Đối với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố

- Thường trực HĐND thành phố tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND thành phố và duy trì phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong việc giám sát tình hình thực hiện các nội dung đề ra theo Nghị quyết của HĐND thành phố, kết luận của Chủ tọa tại các Kỳ họp HĐND thành phố, các thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố.

- Các Ban của HĐND thành phố, các đại biểu chuyên trách cần tăng cường công tác đi kiểm tra thực tế các vấn đề đã được HĐND thành phố ban hành nghị quyết, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, các thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố theo từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách; kịp thời phản ánh các vụ việc, vấn đề bức xúc, nổi cộm qua thực tiễn; đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các vấn đề cấp thiết của thành phố; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

- Các Tổ đại biểu HĐND thành phố cần chủ động phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong Tổ, phối hợp với địa phương thường xuyên giám sát, nhất là tiến độ triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh để xử lý các vấn đề phát sinh qua thực tiễn, có kiến nghị, đề xuất đôn đốc các vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc cũng như việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết của HĐND thành phố, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, các thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố. Đại biểu HĐND thành phố, nhất là các đại biểu kiêm nhiệm cần phát huy hơn nữa vai trò trong công tác giám sát; dành thời gian thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu, định kỳ hàng tháng đi thực tế và làm việc với đơn vị liên quan tại địa bàn ứng cử để giám sát tình hình triển khai thực hiện nghị quyết; tích cực tham gia nghiên cứu đề xuất biện pháp để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện.

2. Đối với UBND thành phố

- Cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, tăng cường công tác phối hợp, ưu tiên nguồn lực để triển khai thực hiện, giải quyết dứt điểm đối với các nội dung, công việc chưa hoàn thành (bao gồm các công việc thường xuyên) theo Nghị quyết của HĐND thành phố, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, các thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố; tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố, HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến chỉ đạo theo đúng quy định.

- Chủ động nghiên cứu, xây dựng các quy định có liên quan về thực hiện tổ chức chính quyền đô thị cũng như thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố theo quy định tại Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội và hướng dẫn của Chính phủ. Trong đó, tập trung trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư; quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên, môi trường; thu hút nhà đầu tư chiến lược; đầu tư phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thông tin và truyền thông, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

- Duy trì tổ chức họp rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết của HĐND thành phố, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, các thông báo

kết luận của Thường trực HĐND thành phố định kỳ hàng quý để làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

3. Đối với Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Thường vụ các quận, huyện ủy

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thành phố trong việc giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, các thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố để nâng cao vai trò, trách nhiệm và chất lượng hoạt động, nhất là trong việc kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm của thành phố và phản biện trong việc xây dựng các chính sách trên địa bàn thành phố.

- Ban Thường vụ các quận, huyện ủy tăng cường thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn HĐND thành phố với Ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy trong công tác lãnh đạo và giám sát thực hiện nhiệm vụ theo quy định, phù hợp với mô hình chính quyền đô thị, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, các Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố năm 2024, Thường trực HĐND thành phố kính báo cáo HĐND thành phố./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Ban thường vụ các quận, huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện Hòa Vang;
- Lưu: VT, CTHĐND.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Thắng